



ประกาศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๘  
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

.....

ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ประกาศมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรในสังกัด และผู้มาติดต่อหรือรับบริการ นั้น

เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานในสังกัด จัดให้มีการสำรวจข้อมูลบุคลากรในสังกัด หากพบว่ามีบุคลากรอยู่ในพื้นที่หรือเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และผู้อำนวยการสำนัก/กองที่รับผิดชอบ แจ้งผลการสำรวจให้ศูนย์เฉพาะกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินกรมวิทยาศาสตร์บริการ รวบรวมข้อมูลโดยด่วนเพื่อประสานงานและเฝ้าระวังตามมาตรการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข และ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนด

๒. บุคลากรที่มีความเสี่ยงตามข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้บุคลากรดังกล่าวกักตัวและปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง โดยใช้แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๓ เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยให้กำหนดช่วงเวลา ของการกำหนดให้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นกรณีไป

๓. ให้หน่วยงานในสังกัด กำชับให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ กำหนดอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากร ห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการของทางราชการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

๔. ให้หน่วยงานในสังกัด หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม การประชุมหรือการสัมมนาใด ๆ ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีการรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในการจัดกิจกรรมหรือจัดประชุมหรือการสัมมนาให้ใช้รูปแบบออนไลน์แทน

๕. ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือหากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) อย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ